

ตามมติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
 มีมติให้ข้าราชการครูปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ ๑ (๖ เดือน) จำนวน ๑๔ ราย และครั้งที่ ๒ (๓ เดือน) จำนวน ๑ ราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	โรงเรียน	มติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)				
๑	นางยุพาพรรณ เกษเมือง	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนตาดวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์				
๒	นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนพนมดงรักวิทยา	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
๓	นายนพพร กาแก้ว	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
๔	นางชนิษฐา ศรีสุวรรณ	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนตาดวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
๕	นางสาวสุพิน สุมิตดี	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนพนมดงรักวิทยา	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)				
๖	นางรัตนา หมัดอาหลี	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนพญารามวิทยา	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย				
๗	นางชยนันท์ สันตะโภาค	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๒ ภายใน ๓ เดือน
๘	นางสาววิภาพร แสงสุข	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
๙	นางศิริพร ศรีน้อย	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนสังขะ	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				
๑๐	นางสิรินุช ปฐมชาติ	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนทุ่งมนวิทยาการ	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
๑๑	นายนันทพล ใจกล้า	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)				
๑๒	นางพรรณมาภรณ์ โชติวิริยะตระกูล	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนพนาสนวิทยา	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
๑๓	นางสุวิมล ครองสุข	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
๑๔	นายธีรากลุค ศรีน้อย	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
๑๕	นางบังอร ชูแก้ว	ครู/ชำนาญการ	โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์	ให้ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน

หมายเหตุ : ให้ข้าราชการครูฯ ที่มีรายชื่อข้างต้นมารับเอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.๓๓
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป